



ที่ ศธ ๐๔๒๘๘/ ๖๐๐๓/๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว ๖๔๙  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดส่งหลักสูตรการอบรมที่ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเอง หรือจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยเป็นหลักสูตรที่มีงบประมาณในการดำเนินการหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณารับรองหลักสูตร เพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามาเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามาเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และมีมติเห็นชอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ จำนวน ๗๘ หลักสูตร รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการพัฒนาแต่ละรุ่นเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาภายใน ๑๕ วัน หลังวันเสร็จสิ้นการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ <http://hcemc.obec.go.th/> ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พิเศษ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารงานพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โดยหลักสูตรการพัฒนาต้องเป็นหลักสูตรที่สถาบันครูพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๑๙๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ก.ค.ศ. มีมติให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณารับรองหลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามาปรับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และมีมติรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ จำนวน ๗๘ หลักสูตร ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมติของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีมติคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามาปรับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ซึ่งข้าราชการครูสามารถเข้ารับการพัฒนาและนำผลการพัฒนามาปรับเป็นชั่วโมงการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ดังมีรายชื่อหลักสูตร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (๑) โดยกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถนำหลักสูตรไปดำเนินการพัฒนา ดังนี้

๑. ต้องเป็นหลักสูตรที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เข้ารับการอบรมพัฒนาไม่ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ หลักสูตรที่ดำเนินการจัดการอบรม ก่อนวันที่มีประกาศฉบับนี้ ให้นำระยะเวลาการนำหลักสูตรไปใช้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มการอบรม ในครั้งแรก

๒. หลักสูตรที่ยังมิได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาให้ครบระยะเวลาการนำหลักสูตรไปใช้ เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้

เว้นแต่หลักสูตรนั้นถูกยกเลิก ระงับ หรือมีผลการประเมินการดำเนินการพัฒนาครูไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ก.ค.ศ. มีมติใดที่มีผลเกี่ยวข้อง หรือมีเหตุอันใดที่ทำให้หลักสูตรนั้นไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปได้ ให้หลักสูตรนั้นถือเป็นที่สุดระยะเวลาการนำไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับตั้งแต่วันที่ประกาศที่มีผลเกี่ยวข้องเป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดข้อตกลงสำหรับหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) การรายงานผลการดำเนินการพัฒนา และรายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร รายงานผ่านทางเว็บไซต์ <http://hcmc.obec.go.th/> รับรองหลักสูตร/ หัวข้อการส่งรายชื่อผ่านการอบรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔



(นายอัมพร พินะสา)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร	สำนัก/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	๖๔๐๔๘	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทางการสอนแบบโฟนิกส์ (The Development of English Reading Skill through Phonics)	ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสตูลวิทยา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๖ ปัจจุบันเปลี่ยน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสงขลา สตูล)
๒	๖๔๐๕๔	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย A Professional Development for The Little Scientist House Thailand: Basic Topics	สำนักบริหารงานความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สพฐ.)
๓	๖๔๐๕๕	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย A Professional Development for The Little Scientist House Thailand: Special Topics	สำนักบริหารงานความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สพฐ.)
๔	๖๔๐๕๖	การพัฒนาข้าราชการครู การวิจัยในชั้นเรียน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
๕	๖๔๐๕๗	การพัฒนาข้าราชการครูเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
๖	๖๔๐๖๖	วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C&T Plus-Data Science)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๗	๖๔๐๗๒	การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus: C&T Plus-Unplugged ๒)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๘	๖๔๐๗๖	การออกแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ด้วยระบบออนไลน์	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑)
๙	๖๔๐๗๗	การพัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสิงห์บุรี
๑๐	๖๔๐๗๘	อบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” (Workshop on “Small-Scale Chemistry Laboratory for Secondary Schools”)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ และกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย

เอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร	สำนัก/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑๑	๖๔๐๗๙	การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงคำนวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับประถมศึกษา (Learning Management Based on Computational Concepts Integration with Mathematics Science and Technology for primary school teach	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๑๒	๖๔๐๘๐	อบรมโครงการ “การพัฒนาครูสู่การเรียนรู้วิถีใหม่” (Preparing Teachers toward New Normal Education)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) และ บริษัท สโตเลอร์ ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
๑๓	๖๔๐๘๑	พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs)	สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.)
๑๔	๖๔๐๘๒	Microsoft Data Science	บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
๑๕	๖๔๐๘๓	การพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผล ทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๑๖	๖๔๐๘๔	การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล : The Embark English Language Learning for Kindergartens	บริษัท พรินซ์เซ็พส์ เอเชีย จำกัด (Princps Asia Co., Ltd) ร่วมกับ บริษัท สไตรด์ (Stride, Inc.)
๑๗	๖๔๐๘๕	เทคนิคการสอนดนตรีไทยสำหรับครูมืออาชีพ	ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑)
๑๘	๖๔๐๘๖	การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : การทดลองเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Lab)	ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑)
๑๙	๖๔๐๘๗	การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทดลองทาง ฟิสิกส์ ตามแนวทางฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.	ศูนย์พัฒนาวิชาการวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑)
๒๐	๖๔๐๘๙	Design thinking กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑)

เอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร	สำนัก/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๒๑	๖๔๐๙๐	การพัฒนาสื่อสำหรับบทเรียนออนไลน์ (Developing of instructional materials for online teaching.)	กลุ่มโรงเรียนที่ ๕ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑)
๒๒	๖๔๐๙๒	การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding for Teacher Plus: C&T Plus-Python)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒๓	๖๔๐๙๓	การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding for Teacher Plus: C&T Plus-Scratch)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒๔	๖๔๐๙๔	การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding for Teacher Plus: C&T Plus-Unplugged ๑)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒๕	๖๔๐๙๕	การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (Coding for Teacher Plus: C&T Plus-Unplugged ๒)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒๖	๖๔๐๙๖	วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding for Teacher Plus: C&T Plus-Data Science)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒๗	๖๔๐๙๗	กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม KB-IDE (Coding for Teacher Plus: C&T Plus-KB-IDE)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒๘	๖๔๐๙๘	กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython (Coding for Teacher Plus: C&T Plus-MicroPython)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒๙	๖๔๐๙๙	ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครู ระดับประถมศึกษา (Digital Citizenship Education for Primary Teachers)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร	สำนัก/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๓๐	๖๔๑๐๐	พัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ینگประมาณ ๒๕๖๓	สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สพฐ.)
๓๑	๖๔๑๐๑	“Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ”	สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด
๓๒	๖๔๑๐๔	การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา (Implementation of STEM Approach in Schools for Primary School Teachers)	งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท (SRS) สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(HRDS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.)
๓๓	๖๔๑๐๕	การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา (ออนไลน์) (Implementation of STEM Approach in Schools for Primary School Teachers (online))	งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท (SRS) สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (HRDS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.)
๓๔	๖๔๑๐๖	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง หัวข้อ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน A Special Workshop Topic :The Little Scientist’House Thailand and Education for Sustainable Development	สำนักบริหารงานความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) บริษัท นานามีบิวท์ จำกัด
๓๕	๖๔๑๐๗	ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา" : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิแพชทูเฮลท์ (p๒h)

เอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร	สำนัก/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๓๖	๖๔๑๐๘	เงินทองต้องวางแผน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๓๗	๖๔๑๐๙	หมตหนัก มีออม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๓๘	๖๔๑๑๐	วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๓๙	๖๔๑๑๑	วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๔๐	๖๔๑๑๒	วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๔๑	๖๔๑๑๓	วางแผนดี ได้ภาษีคืน ด้วยโปรแกรม Tax Planning	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๔๒	๖๔๑๑๔	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๔๓	๖๔๑๑๕	ครบเครื่องเรื่องลงทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๔๔	๖๔๑๑๖	ครบเครื่องเรื่องบริหารพอร์ตลงทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๔๕	๖๔๑๑๗	ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๔๖	๖๔๑๑๘	ลงทุนหุ้นออนไลน์ด้วย Settrade Streaming	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๔๗	๖๔๑๑๙	ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจปัจจัยพื้นฐาน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๔๘	๖๔๑๒๐	ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจงบการเงิน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๔๙	๖๔๑๒๑	ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๕๐	๖๔๑๒๒	สร้างพอร์ต กองทุนรวมแบบ DIY	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๕๑	๖๔๑๒๓	ห้องเรียนกองทุนรวม The Series	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๕๒	๖๔๑๒๔	การพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๓	๖๔๑๒๖	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ของนักเรียนในโรงเรียนเรียนรวม ด้วยกิจกรรม Best Buddies	ศูนย์พัฒนาวิชาการการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดราชาธิวาส (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑)
๕๔	๖๔๑๒๗	การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายวิชาเพิ่มเติม)	สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
๕๕	๖๔๑๒๘	การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับสากลเพื่อการเตรียมความพร้อม สู่สังคมโลก ยุคศตวรรษที่ ๒๑	ศูนย์พัฒนาวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีวิทยา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑)



เอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร	สำนัก/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๕๖	๖๔๑๓๐	การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูที่ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา	กลุ่มโรงเรียนที่ ๖ โรงเรียนสตรีวัดอัมพรสวรรค์ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑)
๕๗	๖๔๑๓๑	การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)	โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒)
๕๘	๖๔๑๓๒	การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม ในโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร เต็มตามศักยภาพ	โรงเรียนสตรีวิวัฒนาพาณิชยกรรม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒)
๕๙	๖๔๑๓๓	การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อม เด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้ Coding ในอนาคต (Coding for Kids)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๖๐	๖๔๑๓๔	การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอนออนไลน์”	โรงเรียนศึกษานารี (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑)
๖๑	๖๔๑๓๕	เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Projected-Based Learning)	โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากาญจนบุรี)
๖๒	๖๔๑๓๗	อบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา : อาหารและอาหารเพื่ออนาคต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๖๓	๖๔๑๓๘	อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา : อาหารและ อาหารเพื่ออนาคต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๖๔	๖๔๑๔๖	การสอนปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CIRA CORE ระดับประถมศึกษา (Artificial Intelligence Deep Learning by CIRA CORE Platform in Primary School)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๖๕	๖๔๑๔๗	การสอนปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CIRA CORE ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Artificial Intelligence Deep learning by CIRA CORE Platform in Middle School)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร	สำนัก/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๖๖	๖๔๑๔๘	การสอนปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CIRA CORE เพื่อควบคุมแขนกลเบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Artificial Intelligence Deep learning by CIRA CORE Platform for The Basic of Controlling a Robotic Arm in Middle School)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๖๗	๖๔๑๔๙	การสอนปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CIRA CORE ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Artificial Intelligence deep learning on CIRA CORE Platform in High School)	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๖๘	๖๔๑๕๐	เทคนิคการออกแบบ “การสอนภาษาจีนและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน”	ศูนย์พัฒนาวิชาการวิชาภาษาจีน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑)
๖๙	๖๔๑๕๑	การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการบันได ๕ ขั้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
๗๐	๖๔๑๕๕	เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติหน้าทำงานทะเบียนและวัดผล	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
๗๑	๖๔๑๕๖	การพัฒนาสมรรถนะการวัดและการประเมินผลภาคปฏิบัติของครู ในศตวรรษที่ ๒๑	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
๗๒	๖๔๑๕๗	การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
๗๓	๖๔๑๕๘	ครูไทยยุคใหม่สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร	สำนัก/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๗๔	๖๔๑๕๙	การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทักษะด้านดิจิทัล	โรงเรียนโคกตูมวิทยา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี)
๗๕	๖๔๑๖๐	การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต)	โรงเรียนดงขุยวิทยาคม (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์)
๗๖	๖๔๑๖๑	การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน - ระดับปฐมวัย เรื่อง การคิดเชิงคำนวณในระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง เฮฮาในป่าใหญ่ - ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ท่องไปในระบบสุริยะ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ความร้อนรอบตัว - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต (ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ) - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต (คณิตศาสตร์)	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๗๗	๖๔๑๖๒	การอบรมครูด้วยระบบทางไกล หลักสูตรครูพี่เลี้ยง - ระดับปฐมวัย เรื่อง การคิดเชิงคำนวณในระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง เฮฮาในป่าใหญ่ - ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ท่องไปในระบบสุริยะ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ความร้อนรอบตัว - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๗๘	๖๔๑๖๔	การทำวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

## เอกสารแนบท้ายประกาศ (๒)

### ข้อตกลง

๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือว่ายินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ทุกประการ

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ถือเป็นความสมัครใจและความประสงค์ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการเสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณารับรอง และมีงบประมาณในการดำเนินการแล้วหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จะไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลหลักสูตร รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา และรายละเอียดอื่นใดที่นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบฟอร์ม Google Form การเสนอหลักสูตรฯ และระมัดระวังต่อการกระทำใดที่อาจเข้าข่ายการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น

๔. หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การดำเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรใด ๆ ไม่เป็นไปตามเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดอื่นใดที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมีการดำเนินการที่ขัดต่อ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือมีผลการประเมินการดำเนินการพัฒนาครูไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก หรือระงับหลักสูตรดังกล่าวออกจาก “รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด” ตามที่เห็นสมควร โดยผลการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาให้ถือเป็นที่สุด